

Số: /BC-UBND

Ia Grai, ngày tháng 10 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở” trên địa bàn huyện Ia Grai**

Thực hiện Văn bản số: 1184/KH-SNV ngày 21/7/2021 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác dân vận năm 2021 chủ đề “*Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở*”; Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác dân vận năm 2021 chủ đề “*Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở*”, cụ thể như sau:

#### **I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI.**

##### **1. Công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng, của Nhà nước và của tỉnh về công tác dân vận theo chủ đề năm 2021.**

Nhằm thực hiện có hiệu quả trong việc triển khai công tác dân vận, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng, của Nhà nước và của tỉnh về công tác dân vận, trọng tâm gồm: Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “*Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp*”, Chỉ thị số 16-CT/TTg ngày 16/5/2016 về “*Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới*”. Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 18/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “*Tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2017-2021 ở tỉnh Gia Lai*”. Kế hoạch số 423/KH-UBND, ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai công tác dân vận năm 2021 chủ đề “*Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở*”.

Chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương; tuyên truyền cổ động trực quan mừng Đảng, mừng năm mới; tuyên truyền công tác Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng chống dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm; đặc biệt triển khai tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để người dân, doanh nghiệp chủ động kê khai hồ sơ theo đúng quy định; tăng cường tuyên truyền về Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới... Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa đảm bảo an toàn tiết kiệm phù hợp với thuần phong mỹ tục và tập quán của địa phương, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, các hành vi thu lợi bất chính.

Trong năm Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện đã sản xuất được

118 chương trình địa phương với 558 tin, bài phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn. Ngoài ra, bộ phận biên tập khai thác 60 tin, bài khác từ các báo, tạp chí và 53 thông báo. Xây dựng 18 trang truyền thanh, truyền hình địa phương với 54 phóng sự phát trong chương trình thời sự Phát thanh – Truyền hình của tỉnh. Chương trình thời sự địa phương của huyện theo đúng giờ quy định phát sóng. Có nhiều chương trình tiếp âm tuyên truyền về công tác dân vận khéo trên địa bàn huyện đến người dân để hiểu biết hơn, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

## **2. Việc ban hành các văn bản để triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 ở cơ quan, đơn vị, địa phương.**

Thực hiện Kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác dân vận năm 2021, chủ đề “*Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở*”. Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 03-KH/BDVHU-UBND ngày 09/3/2021 của Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện về công tác dân vận năm 2021 chủ đề “*Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở*” và ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 10/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai công tác dân vận năm 2021 chủ đề “*Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở*”. Qua đó, công tác dân vận được triển khai thực hiện có hiệu quả, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, những cách làm hình thức, kém hiệu quả.

Để đảm bảo công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định, đạt hiệu quả; Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã/thị trấn sau khi triển khai, tuyên truyền, lắng nghe ý kiến của người dân đã tổ chức họp xây dựng Kế hoạch dân vận năm 2021 chủ đề “*Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở*” trên địa bàn xã nhằm triển khai thực hiện đảm bảo đạt kết quả kế hoạch đề ra.

## **3. Việc phân công lãnh đạo, công chức phụ trách công tác dân vận chính quyền năm 2021 của cơ quan, đơn vị, địa phương (theo quy định tại Quyết định số 290-QĐ/TW).**

Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện phân công đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện; phòng Nội vụ là cơ quan theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Các cơ quan, đơn vị phân công 01 công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phụ trách công tác dân vận. Hàng tháng đều thực hiện giao ban với các thành viên Ủy ban nhân dân huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan để giải quyết các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Đối với cấp chính quyền cơ sở phân công đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức văn hóa – xã hội phụ trách công tác dân vận chính quyền xã.

## **4. Đánh giá tổng thể kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền ở cơ quan, đơn vị, địa phương.**

Ủy ban nhân dân huyện luôn xác định công tác dân vận chính quyền là một nội dung quan trọng và không thể thiếu trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Do vậy, việc tăng cường, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Từ cơ sở đó, trong những năm qua, công tác dân vận chính quyền đã được các cơ quan, ban, ngành, địa phương từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện, tạo được sự chuyển biến tiến bộ. Đặc biệt trong việc cụ thể hoá, thể chế hoá chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Công tác dân vận được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tế ở cơ sở, góp phần đáng kể trong việc nâng cao nhận thức, hành động và tác phong, lề lối làm việc, ý thức phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, tuyên truyền vận động, hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý hành chính Nhà nước.

Trong hoạt động, điều hành, chính quyền các cấp đã đẩy mạnh và tiến hành đồng bộ triển khai thực hiện cải cách hành chính và đạt hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã góp phần giảm phiền hà, quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính các cấp. Hiện 100% các xã, thị trấn đã thực hiện tiếp công dân ngày thứ bảy. Cải cách hành chính được gắn với thực hiện quy chế, văn hoá công sở, đã tạo tác phong làm việc, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ được đổi mới, nâng cao...

Công tác dân vận chính quyền đã chú trọng gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện và quản lý xã hội, giải quyết những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của mình. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã dành nhiều thời gian tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với công dân; phát hiện và xử lý tại chỗ các mâu thuẫn phát sinh cũng như các kiến nghị trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, chính quyền các cấp còn quan tâm phối hợp với các ngành liên quan giải quyết tốt các vụ tranh chấp, tiến hành hòa giải thành công các vụ tranh chấp ở cơ sở.

Thực hiện công khai dân chủ, phát huy và mở rộng quyền dân chủ của nhân dân trong xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh cũng đạt được những kết quả tích cực. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, chính quyền các cấp đã công khai theo quy định của pháp luật những nội dung như thu chi ngân sách, các quỹ do dân đóng góp, các thủ tục hành chính; các chủ trương, quy hoạch, kế hoạch, các chính sách phục vụ phát triển kinh tế xã hội; xóa đói giảm nghèo; kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo và các nội dung khác, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, các chương trình phối hợp giữa chính quyền các cấp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội ngày càng chặt chẽ, theo phương châm hướng về cơ sở, gần dân, sát việc. Chương trình phối hợp góp phần thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các phong trào thi đua, các cuộc vận

động được triển khai sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực điển hình như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đền ơn đáp nghĩa... Cùng với đó, việc phối kết hợp xây dựng mô hình "Dân vận khéo" trong các cơ quan Nhà nước cũng được chú trọng triển khai. Tính đến nay, toàn huyện đã xây dựng được hàng chục mô hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Điển hình như các mô hình: “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”...

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG.**

Ủy ban nhân dân huyện đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã/thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, từ đó tạo sự chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và điều hành của chính quyền cơ sở. Củng cố niềm tin của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước; góp phần củng cố an ninh-quốc phòng, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội đề ra.

Công tác tuyên truyền tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm triển khai rộng rãi đến các thôn làng nên nhân dân đã chủ động phòng chống, hạn chế dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Công tác thực hiện chính sách xã hội được triển khai kịp thời, đúng quy định. Công tác giáo dục được chú trọng, các chương trình Mục tiêu Quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng được triển khai tích cực đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện đến thời điểm hiện nay được đảm bảo.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm. Công tác tuần tra kiểm soát địa bàn được tăng cường, giải quyết các đơn thư khiếu nại của công dân được quan tâm chú trọng nhiều hơn. Công tác giao quân đạt chỉ tiêu. Công tác tổ chức và xây dựng chính quyền được quan tâm đúng mức, kịp thời chấn chỉnh, bổ trí cán bộ, công chức hợp lý phát huy được hiệu quả.

Công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đã diễn ra thành công tốt đẹp, cử tri của toàn huyện hăng hái tham gia bỏ phiếu để lựa chọn người đủ đức đủ tài theo đúng nguyện vọng của cử tri. Toàn huyện đạt 99,6% cử tri đi bầu.

## **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN NĂM 2021 CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG.**

### **1. Công tác quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác thông tin, tuyên truyền về công tác dân vận.**

Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản: Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH, Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng

bào dân tộc thiểu số; Chỉ thị số 16-CT/TTg ngày 16/5/2016 về “*Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới*”. Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 18/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “*Tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2017-2021 ở tỉnh Gia Lai*”....

Các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang đã tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đổi mới phương thức vận động, tập hợp nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể đã thể hiện vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác dân vận, là người đại diện, giải quyết tốt mối quan hệ giữa quyền và nghĩa vụ công dân, giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.

Chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021, đến nay đã có 09 xã xây dựng kế hoạch làng nông thôn mới; thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng. Nắm tình hình và chỉ đạo các giải pháp phòng chống hạn; triển khai kế hoạch xây dựng xã Ia O, Ia Krăi đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021.

**2. Công tác thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân (những kết quả chủ yếu về tăng trưởng kinh tế, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới...); việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.**

**2.1. Công tác thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân.**

**2.1.1. Về kinh tế - xã hội:**

Tính đến tháng 10/2021, tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) trên địa bàn đạt 6.464,5 tỷ đồng, đạt 57,26% KH, tăng 6,52% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó ngành nông-lâm nghiệp-thủy sản đạt 1.736,5 tỷ đồng, đạt 39,68% KH, tăng 2,63% so với cùng kỳ năm 2020; công nghiệp-TTCN-xây dựng 2.734 tỷ đồng, đạt 71,29% KH, tăng 8,59%; thương mại-dịch vụ 1.994 tỷ đồng, đạt 63,38% KH, tăng 7,26% so với cùng kỳ năm trước.

- Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến tháng 10/2021: 416.370 triệu đồng, đạt 95% kế hoạch tình giao và đạt 91% Nghị quyết của HĐND huyện giao, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2020 (*năm 2020: 575.615 triệu đồng*); trong đó: Phần huyện thu trên địa bàn: 79.904 triệu đồng, đạt 126% so KH tỉnh giao và đạt 96% Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước (*năm 2020: 44.598 triệu đồng*).

- Tổng chi Ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến tháng 10/2021: 300.500 triệu đồng, đạt 72% kế hoạch tình giao và đạt 69% Nghị quyết của HĐND huyện giao, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2020 (*năm 2020: 390.965 triệu đồng*).

Chỉ đạo các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn, các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện tiến hành khảo sát và xây dựng kế hoạch hợp tác xây

dựng chuỗi liên kết cung ứng-sản xuất-tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện với Tập đoàn Lộc Trời.

### **2.1.2. Công tác Y tế.**

Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên các phương tiện thông tin đại chúng, giám sát dịch 100% các xã, thị trấn; nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống bệnh tật, đa số người dân hưởng ứng nhiệt tình, các ca bệnh được đưa vào các cơ sở điều trị triệt để; vì vậy bệnh dịch Sốt xuất huyết đã được khống chế, không để lây lan thành dịch; triển khai chiến dịch tiêm phòng Bạch hầu trên toàn huyện: Mũi 1: 92.268/94.208, đạt tỷ lệ 98,7%; Mũi 2: 86.846/94.208 đạt 92,1%. Trung tâm Y tế và Trạm y tế các xã, thị trấn đã khám và điều trị cho 95.622 lượt người;

Số xã, thị trấn triển khai công tác tiêm chủng mở rộng 13/13: tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại Vắc xin cho trẻ <01 tuổi: 73% (Chỉ tiêu kế hoạch cả năm: 97%); tỷ lệ tiêm Vắc xin UV2+ cho phụ nữ có thai là: 70 %. (Chỉ tiêu kế hoạch cả năm là: 89%); tỷ lệ tiêm Vắc xin viêm gan B sơ sinh là: 36,1 %. (Chỉ tiêu kế hoạch cả năm là: >80%).

Triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại 13 xã – thị trấn, đã tiến hành kiểm tra 145 cơ sở, số cơ sở đạt tiêu chuẩn là 144, tỷ lệ đạt 99,3%. Công tác Tuyên truyền, giáo dục về ATTP được đa dạng hóa, công tác kiểm tra được tăng cường, đẩy mạnh, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về ATTP.

Đẩy mạnh tiêm phòng vaccine Covid-19 theo kế hoạch, đến nay trên địa bàn huyện đã tiêm được 8.433 mũi vaccine Covid-19 cho các đối tượng theo quy định.

### **2.1.3. Công tác giáo dục**

Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện tốt công tác dạy học, tổng kết và khai giảng năm học mới 2021-2022 nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho 13 xã, thị trấn và hoàn thiện các hồ sơ công nhận theo quy định; triển khai cấp gạo cho học sinh trên địa bàn theo đúng kế hoạch; tổ chức dạy học và ôn tập lớp 12 để chuẩn bị các điều kiện cho các em sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm 2021-2022.

Tổ chức đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 8, 9 cấp tỉnh năm học 2020-2021, kết quả đạt 27 giải đứng thứ 4 toàn tỉnh; chỉ đạo xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; tuyển dụng mới 45 giáo viên và phân công về công tác tại các đơn vị trường học khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Bên cạnh đó còn triển khai thực hiện một số hoạt động khác của ngành; thi giáo viên dạy giỏi, kiểm định quản lý chất lượng giáo dục, y tế trường học... đảm bảo cho chất lượng dạy và học.

### **2.1.4. Công tác xây dựng nông thôn mới.**

Tính chung toàn huyện, tổng số tiêu chí đạt được là 186 tiêu chí<sup>1</sup>; đối với 02 xã phân đầu đạt chuẩn năm 2021, tính đến tháng 10/2021; xã Ia O đạt chuẩn 01 tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (18); xã Ia Krái đạt chuẩn 02 tiêu chí gồm tiêu chí giao thông (2), tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (18); giảm tiêu chí: 02 xã đều giảm tiêu chí số 15 về Y tế.

- Đối với các xã còn lại: xã Ia Chia đạt chuẩn thêm 01 tiêu chí (Nhà ở dân cư); xã Ia Khai đạt chuẩn thêm 01 tiêu chí (Quốc phòng và an ninh); các xã Ia Dêr, Ia Yok, xã Ia Hrunng đạt chuẩn thêm 01 tiêu chí ( Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) theo rà soát văn bản mới của Sở Nội vụ; giảm tiêu chí: Xã Ia Khai ( năm 2020, xã Ia Khai không đạt tiêu chí Văn hóa); 09 xã (trừ xã Ia Tô) bị giảm tiêu chí số 15 về Y tế (tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa đạt 85%).

### **2.1.5. Công tác dân tộc, tôn giáo.**

- Công tác dân tộc: Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chính sách cho người có uy tín 10 năm giai đoạn 2011-2021 và phương hướng cho giai đoạn 2021-2025; đăng ký nhu cầu hỗ trợ dự án gửi Ban dân tộc tỉnh.

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số; lập danh sách đề nghị Ban Dân tộc hỗ trợ 40 phần quà cho 40 hộ nghèo tại thị trấn Ia Kha để đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; hỗ trợ cho người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, ốm đau.... Tổ chức tuyên truyền về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Công tác Tôn giáo: Tình hình hoạt động của các điểm nhóm Tôn giáo trên địa bàn huyện nhìn chung ổn định và tuân thủ các quy định của pháp luật; công tác quản lý Nhà nước về Tôn giáo được tăng cường. Các tôn giáo tổ chức vui xuân đón Tết Nguyên đán trong không khí phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo các quy định về dừng các hoạt động lễ, hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

### **2.2. Công tác thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.**

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn các đội phản ứng nhanh từ huyện đến xã, tổ chức khu cách ly theo dõi và điều trị bệnh Covid tại Khoa Nội - Nhi - Nhiễm của Trung tâm y tế huyện; tập huấn cho cán bộ, công nhân viên chức về công tác phòng, chống dịch Covid-19; dự phòng đầy đủ hóa chất khử trùng, bộ bảo hộ chống dịch, khẩu trang, máy phun khử trùng, bình oxy, máy tạo oxy và tất cả các dụng cụ chuyên dụng khác.

---

<sup>1</sup> Đến cuối tháng 8/2021, tăng tiêu chí số 18 của xã Ia O và Ia Krái, tiêu chí số 2 của xã Ia Krái), bình quân số tiêu chí đạt được toàn huyện 15,5 tiêu chí/xã. Cụ thể: xã Ia Sao đạt 18 tiêu chí, xã Ia Dêr đạt 18 tiêu chí, xã Ia Hrunng đạt 18 tiêu chí, xã Ia Yok đạt 18 tiêu chí, xã Ia Bả đạt 18 tiêu chí, xã Ia Pếch đạt 10 tiêu chí, xã Ia Chia đạt 13 tiêu chí, xã Ia O đạt 15 tiêu chí, xã Ia Krái đạt 16 tiêu chí, xã Ia Khai đạt 11 tiêu chí, xã Ia Tô đạt 19 tiêu chí, xã Ia Grăng đạt 12 tiêu chí.

Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện tiến hành rà soát, lập danh sách và tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19; số người đã tiêm mũi 1: 6.273 người, số người đã tiêm mũi 2: 2.160 người.

Thành lập 03 đội phản ứng nhanh, 01 đội tiếp nhận công dân đi từ vùng dịch về, thành lập các khu cách ly để cách ly các trường hợp đi từ vùng dịch về, trường hợp tiếp xúc với người bệnh; 131 tổ truy vết cộng đồng tại các xã với 948 người tham gia; triển khai phun hóa chất Chloramin B tẩy trùng tại 46 đơn vị trường học trên địa bàn huyện, 13/13 Trạm Y tế xã, thị trấn và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Trung tâm Y tế huyện và Huyện ủy huyện Ia Grai. Từ ngày 29/1/2021 đến 05/9/2021, số người khai báo y tế là: 14.522 người trong đó: cách ly tại khu cách ly tập trung 351 trường hợp, đã hoàn thành cách ly tập trung 318 người, hiện còn 33 người đang cách ly; cách ly tại nhà 2.091 người; trong đó đã hoàn thành cách ly tại nhà: 318 người, còn lại 1.773 người đang cách ly tại nhà.

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 05/9/2021, trên địa bàn huyện đã ghi nhận 18 ca mắc bệnh Covid-19, trong đó: 01ca mắc trong cộng đồng, 02 ca đã điều trị xong tại bệnh viện dã chiến, về cách ly tại nhà bị tái phát, 01 ca là F2 cách ly tại nhà và 14 ca là công dân huyện Ia Grai đi từ vùng có dịch về được đưa vào cách ly ngay tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

**3. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; việc công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho Nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, cán bộ, công chức, viên chức; công tác đánh giá xếp loại chất lượng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, tinh giản biên chế và giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Nghị định 145/2020/NĐ-CP).**

- Công tác cải cách thủ tục hành chính: Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm; Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện; kiểm tra Quy chế làm việc và hoạt động tại các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn; tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về CCHC năm 2021; chỉ đạo cập nhật thường xuyên các quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để bổ sung vào danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định và chuẩn bị các nội dung phục vụ kiểm tra công tác CCHC năm 2021.

Việc cập nhật thủ tục hành chính: Các thủ tục hành chính sau khi được cơ quan có thẩm quyền ban hành, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cập nhật, triển khai thực hiện thông qua Trang quản lý văn bản điều hành, đồng thời đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của huyện.

Về công khai thủ tục hành chính: Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động cập nhật các quyết định, văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC đã được Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để tổ chức niêm yết công khai theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Chính phủ; hình thức niêm yết công khai: Đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của huyện; niêm yết trên bảng niêm yết công khai thủ tục hành chính tại



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện đã công khai, niêm yết số điện thoại, địa chỉ trang Website, địa chỉ thư công vụ, hòm thư góp ý đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc về quy định hành chính, để kịp thời chấn chỉnh các bức xúc về thủ tục hành chính.

- Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng, tinh giản biên chế, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy: Tính đến thời điểm này, Ủy ban nhân dân huyện chưa thực hiện đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm 2021, có 04 hồ sơ đề nghị thực hiện tinh giản biên chế đối với viên chức ngành giáo dục.

- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (theo pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, Nghị định 04/2015/NĐ-CP, Nghị định 145/2020/NĐ-CP):

Các nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, theo quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 đã được Đảng ủy, chính quyền huyện quan tâm mở rộng dân chủ để nhân dân tham gia bàn bạc, thảo luận và quyết định. Tại các xã, thị trấn, đã thành lập ra Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư cộng đồng để thực hiện giám sát đối với các công trình do nhân dân đóng góp và các công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư nói chung phù hợp với quy định của pháp luật.

Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được quán triệt và triển khai thực hiện tốt. Các nội dung phải công khai được phổ biến, niêm yết công khai tại trụ sở, tại nơi công cộng, nơi tiếp công dân và được triển khai thực hiện như: Đóng góp đầu tư xây dựng các công trình cộng đồng, các khoản ủng hộ vào các quỹ từ thiện, nhân đạo; đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; các dự án xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng, các nguồn gốc vay phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; chương trình xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính được công khai tại các cuộc giao ban, hội nghị cử tri ở các thôn, làng, tiếp xúc cử tri và niêm yết tại trụ sở và nơi công cộng. Từ đó giúp chính quyền gần dân hơn và nhân dân cũng cởi mở, tích cực tham gia vào các hoạt động nhằm thực hiện quyền làm chủ của mình tại địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Công tác tổ chức công khai cho nhân dân biết 11 nội dung phải công khai theo quy định của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 đã được Đảng ủy, chính quyền các xã thực hiện, từng bước đi vào nề nếp, phát huy dân chủ, bảo đảm đúng hướng dẫn tại Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc bổ sung quy ước khu dân cư được các khu dân cư triển khai, thực hiện quy trình theo thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTWMTTQVN.

**4. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài (trong đó có nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026); công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị.**

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân luôn được Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện quan

tâm chi đạo thực hiện thường xuyên và xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng; đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã quan tâm, bố trí nơi tiếp dân, xây dựng quy chế và lịch tiếp công dân theo quy định.

Trong quá trình tiếp công dân lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban tiếp công dân và các cơ quan thành viên tiếp công dân đã tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của công dân; tuyên truyền giải thích về các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước để công dân hiểu; các ý kiến, kiến nghị của công dân đã được chuyển đến cơ quan chuyên môn giải quyết theo quy định; đồng thời chuyển các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết theo quy định.

Công tác Thanh tra thực hiện có trọng tâm, đúng tiến độ, nội dung kế hoạch đề ra; chỉ đạo triển khai 05 cuộc thanh tra hành chính, trong đó 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 02 cuộc thanh tra đột xuất. Đến nay đã hoàn thành 03 cuộc thanh tra hành chính, qua thanh tra phát hiện các sai phạm, kiến nghị thu hồi số tiền 11.692.000 đồng do vi phạm trong công tác quản lý sử dụng ngân sách.

Trong 09 tháng vừa qua, tổng số đơn tiếp nhận trên địa bàn huyện là 83 đơn tương ứng với 83 vụ việc (kiếu nại 01 đơn; phản ánh, kiến nghị 82 đơn), cụ thể như sau: Cấp xã là 59 đơn (kiếu nại 0 đơn; phản ánh, kiến nghị 59 đơn), cấp huyện là 24 đơn (kiếu nại 01 đơn; phản ánh, kiến nghị 23 đơn). Đến nay, đã giải quyết xong 76 vụ việc (cấp xã giải quyết 59 đơn, cấp huyện giải quyết 17 đơn); còn lại 7 đơn đang giải quyết. Đối với vụ việc khiếu nại, nội dung về văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân huyện; đối với kiến nghị, phản ánh nội dung chủ yếu về việc xem xét cấp lại, cấp đổi Giấy CNQSDĐ, tranh chấp đất đai; kiến nghị về việc bồi thường khi thu hồi đất, giải quyết xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất,...

Duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên và định kì, kết quả đã tiếp được 120 lượt (tiếp thường xuyên 80 lượt, tiếp định kì 40 lượt), trong đó: cấp huyện tiếp 57 lượt (tiếp dân thường xuyên 36 lượt, tiếp dân định kì 21 lượt); cấp huyện tiếp 63 lượt công dân (tiếp dân thường xuyên 44 lượt, tiếp dân định kì 19 lượt). Qua công tác tiếp dân đã làm hạn chế số lượng đơn thư phát sinh, vượt cấp.

**5. Việc nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là của người đứng đầu địa phương, đơn vị; công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ, gây phiền hà cho Nhân dân.**

Các cơ quan, đơn vị đã tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Chỉ thị số 16-CT/TTg ngày 16/5/2016 về “*Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới*”. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính; công khai thực hiện quy chế thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; các quy định về văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Thực hiện dân chủ phải gắn với quyền lợi và đề cao trách nhiệm của thủ trưởng

các đơn vị, thực hiện dân chủ trong lãnh đạo theo cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tiến hành dân chủ công khai trong việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức theo đúng Kế hoạch đã ban hành từ đầu năm. Công tác tuyển dụng, kỷ luật, khen thưởng... đều được thực hiện theo đúng quy định và lấy ý kiến đóng góp của tập thể và thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín để đảm bảo quyền lợi và sự công bằng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong hầu hết cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Công khai tài chính định kỳ hàng quý cho cán bộ, công chức, viên chức được biết về kết quả chi tiêu nội bộ; Thường xuyên giáo dục ý thức bảo vệ tài sản công đối với công chức, viên chức và người lao động, quy định trách nhiệm cá nhân sử dụng tài sản khi đi hư hỏng, thất thoát.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định, tại hội nghị đã thảo luận các biện pháp nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; rà soát bổ sung các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tham gia hoàn thiện quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế chỉ tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công... Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện việc giám sát, kiểm tra và tham gia đóng góp ý kiến đối với những chương trình do cơ quan, đơn vị xây dựng.

## **6. Công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến về công tác dân vận trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng liên quan đến công tác dân vận.**

- Công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến về công tác dân vận trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại:

Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức về công tác dân vận gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho cán bộ, công chức có ý thức trau dồi, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, xây dựng tác phong gần dân, giữ mối quan hệ tốt với nhân dân, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, kiên quyết chống thói quan liêu, cửa quyền, lạm quyền, hạch sách, những nhiễu người dân trong quá trình thi hành công vụ.

Nhiều điển hình "*Dân vận khéo*" làm ăn có hiệu quả trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giải quyết tranh chấp đất đai; thu hồi đất; giải phóng mặt bằng. Quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh, đồng bào nghèo, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phong trào "*Ngày vì người nghèo*"; "*Cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu*"; phong trào "*xây dựng nông thôn mới*"; "*Đền ơn đáp nghĩa*"...

Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, phong trào thi đua "*Dân vận khéo*" đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, bám sát tình hình quần chúng, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, khéo tuyên truyền, vận động, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; đối thoại, hòa giải nhiều vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho chính quyền.

- Công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng liên quan đến công tác dân vận:

Thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định. Đưa công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành một tiêu chí để xét xếp loại chi bộ, đảng viên, đơn vị tiên tiến, xuất sắc. Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận<sup>2</sup>, từ đó tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác dân vận ở cơ sở.

### **7. Công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây chính quyền vững mạnh (các cơ chế phối hợp, nội dung giám sát, phản biện).**

Chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng và củng cố chính quyền. Giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Trong các phiên họp thường kỳ, Ủy ban nhân dân huyện mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia đề thông báo tình hình địa phương. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, quần chúng các cấp đã chủ động tham gia phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân các cấp.

Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm ở cơ sở; cung cấp thông tin về các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, những vấn đề phát sinh trong nhân dân để chỉ đạo xử lý kịp thời hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực trong đó tập trung vào đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

## **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG.**

### **1. Ưu điểm.**

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp nên việc thực hiện công tác dân vận đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với chính quyền các cấp và của cả hệ thống chính trị.

Công tác dân vận chính quyền triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, đã chú trọng đến các mặt liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhân dân, từng bước xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả.

<sup>2</sup> Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND huyện về việc “tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu UBND huyện tổ chức hội đua thuyền độc mộc trên sông pô cô lần thứ ii, năm 2020”, Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND huyện về việc “tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2020”, Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 07/05/2021 của UBND về việc “tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động “rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” giai đoạn 2016-2021”...

Với những kết quả về kinh tế - xã hội đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2021 thể hiện được sự tập trung chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành chức năng trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó đã đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực:

Mối quan hệ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể và nhân dân được gắn bó hơn, các mối quan hệ xã hội trong đời sống sinh hoạt ở khu dân cư ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực, củng cố được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp; đời sống đại bộ phận của cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt; tỷ lệ những hộ đói, nghèo ở địa phương so với những năm trước đã giảm đáng kể; công tác cải cách các thủ tục hành chính được triển khai và thực hiện tích cực.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện được triển khai tích cực, hiệu quả. Thực hiện sản xuất các chương trình địa phương phát trên hệ thống trang phát thanh truyền hình huyện về tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, vận động bà con hạn chế đi vào các vùng dịch, khi có con em, người thân đi từ địa bàn có dịch phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và cách ly tại nhà; cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các trường hợp khai báo y tế, kết quả lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly... Đó đó, người dân bị nhiễm covid-19 được kiểm soát và hạn chế một cách tối đa.

Các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương, dự toán ngân sách năm 2021 được triển khai kịp thời; cung ứng và hỗ trợ kịp thời các điều kiện cho nhân dân sản xuất đảm bảo kế hoạch đề ra...

## **2. Khó khăn, hạn chế.**

Việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân tuy đã được quan tâm nhưng chưa thực hiện thường xuyên, nhất là ở cơ sở.

Hoạt động của Mặt trận, đoàn thể ở thôn, làng còn nhiều hạn chế; công tác giám sát, hướng dẫn, đôn đốc chưa phát huy hết hiệu quả. Sự phối kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể đôi khi chưa thật sự nhịp nhàng.

Công tác dự báo, nắm bắt tư tưởng, dư luận nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, một số cơ quan, đơn vị chưa coi trọng công tác Dân vận; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thể hiện được tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân chưa cao; một bộ phận cán bộ, công chức làm công tác dân vận thiếu kinh nghiệm nên hiệu quả công tác dân vận chưa đạt như mong muốn.

Công tác kiểm tra, giám sát, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” còn hạn chế; các điển hình “Dân vận khéo” trong cán bộ, công chức, doanh nghiệp còn ít.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện và việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện đề ra còn thấp; một số ngành chức năng và đơn vị chưa có biện pháp hữu hiệu trong công tác; tính chủ động, trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước ở một số ngành, chính quyền cơ sở chưa cao, một số chỉ đạo chưa được triển khai đúng tiến độ yêu cầu.

## **V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI.**

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp về công tác dân vận giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ban Dân vận Huyện ủy; quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính quyền. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và hệ thống dân vận ở cơ sở tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; nắm bắt và phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý, giải quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền đưa tin kịp thời về tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; triển khai hoạt động quảng bá du lịch của huyện; thường xuyên tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh các loại hình văn hóa và dịch vụ văn hóa, viễn thông trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hoá cơ sở, Nhà văn hóa, nhà rộng văn hoá, các cơ sở hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao công cộng trên địa bàn; chỉ đạo xây dựng các tin bài về xây dựng nông thôn mới, các gương sản xuất giỏi, gương người tốt việc tốt để tuyên truyền và nhân rộng ra toàn huyện.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác dân vận.

Đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, soát, bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà cho nhân dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng ngày càng sát dân, tôn trọng ý kiến của nhân dân với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tạo điều kiện để nhân dân tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân, tránh để tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, nhất là ở cơ sở nhằm phát huy, đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Các cơ quan, đơn vị phải gắn công tác dân vận với thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, từng mặt công tác; gắn công tác dân vận với việc triển khai thực hiện các chương trình dự án, kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và công tác cải cách hành chính.

Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội đoàn thể trong công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021. Phối hợp thực hiện phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; tập trung rà soát, giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài, các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh điểm nóng.

Tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn, để kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp

luật; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo kế hoạch đã được phê duyệt; thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục vận động nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, để đảm bảo việc phát triển kinh tế và ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai việc tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021, kính gửi Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Sở Nội vụ (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Quý**